



Số 08 - tháng 09. 2023

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Tháng 9: Cầu cho những người đang sống bên lề.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.

Lễ Hôn Nhân và An Táng được cử hành trong Thánh Lễ Chúa Nhật không?

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Từ lúc về Cộng đồng giúp cho giáo dân Việt Nam, thỉnh thoảng tôi hay nghe là ngày Chúa Nhật không được cử hành Lễ An Táng hoặc Bí Tích Hôn Nhân. Có đúng như thế không? Hôm nay tôi xin trích dẫn những gì trong Sách Lễ Roma, để chúng ta không còn mông lung về những điều này, rồi vô tình lại dùng điều ấy làm khó dễ và sinh ra hiểu lầm nhau.

LỄ HÔN NHÂN được phép cử hành trong các ngày lễ trọng, lễ buộc, kể cả các lễ Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục Sinh. Tuy nhiên, các bản văn của ngày lễ này buộc phải đọc, mà không được dùng các bài đọc của Thánh Lễ Hôn phối (RM 372).

Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật của mùa Giáng Sinh và mùa thường niên phụng vụ phân biệt hai trường hợp: Nếu Thánh Lễ Chúa Nhật đó có cộng đoàn giáo dân tham dự thì phải dùng bài đọc của Lễ Chúa Nhật đó, nhưng trong số hai bài đọc trước Phúc Âm thì có thể đọc một bài về hôn nhân. Còn nếu Thánh Lễ Chúa Nhật này không có cộng đoàn tham dự, nghĩa là chỉ có những người thuộc gia đình hôn lễ thì được phép cử hành toàn bộ các bài đọc của Lễ hôn phối.

LỄ AN TÁNG bị cấm vào các ngày sau đây: Tam Nhật Vượt Qua, các lễ trọng và các Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục Sinh. Tuy nhiên, người ta có thể cử hành Thánh Lễ An Táng vào những ngày Chúa Nhật mùa thường niên hay mùa Giáng Sinh, nhưng phải dùng các bài đọc Kinh Thánh của ngày lễ buộc đó (RM 380).

*Linh mục Tuyên Úy
Đaminh Bùi Trọng Biên*

Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng

Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu mỗi thứ Sáu đầu tháng, không là thánh lễ dành riêng cách đặc biệt cho anh em đoàn viên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm như nhiều người lầm tưởng; nhưng là thánh lễ chung cho tất cả mọi người trong Cộng Đồng Thánh Micae. Cha Tuyên Úy mời gọi Ông Bà Anh Chị Em, những ai có điều kiện gần nơi cộng đoàn có thánh lễ Thứ Sáu Đầu Tháng, cố gắng tham dự để cùng hiệp thông với Giáo Hội, vì lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đoàn LMTT chịu trách nhiệm lo mượn nhà thờ và việc sắp đặt tổ chức phần phụng vụ cho mỗi thánh lễ hàng tháng.

Mừng Lễ Đức Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Quan Thầy Cộng Đồng

Trong niềm hân hoan cùng với Giáo hội mừng Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Cha Tuyên Úy và BCH Cộng Đồng Thánh Micae trân trọng kính mời quý Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ và các Cháu Thiếu Nhi xa gần, hiệp một lòng một ý cầu nguyện và tạ ơn Chúa, cùng về tham dự Thánh Lễ Bồn Mạng và mừng kỷ niệm 30 năm Thành Lập Cộng Đồng Thánh Micae lúc 15 giờ 00 ngày thứ Bảy 30.09.2023, tại thánh đường St. Bonifatius. Glockenstr. 7 - 44623 Herne.

Bổ Túc

Trong thời gian vừa qua có một vài thắc mắc về đề mục “Thông tin của tờ Sống Đạo và trang nhà Sống Đạo online” số tháng 7&8. Như đã viết tờ Sống Đạo và trang nhà Sống Đạo online là tiếng nói chính thức của Cộng Đồng Thánh Micae TGP Paderborn & GP Essen do Lm Tuyên Úy Đaminh Bùi trọng Biên chịu trách nhiệm bài vở và điều hành tổng quát, cũng như là người quyết định cuối cùng trước khi phát hành và phân phối đến các cộng đoàn (*hiểu ngầm!*). Những Anh Chị Em cùng cộng tác chỉ “*giúp*” Cha Tuyên Úy trong lãnh vực chuyên môn theo từng phần hay tổng quát toàn diện, như trong điểm số 01 của “Thông Tin” đã ghi nhưng do trên văn bản không thể viết đông dài, nên người đọc thoáng qua có thắc mắc là điều dễ hiểu.

Vậy nay với phần bổ túc này, mong rằng mọi thắc mắc đã được giải đáp thỏa đáng và hy vọng sẽ không còn những hiểu lầm và ngộ nhận để đưa đến những lời đồn thất thiệt, làm tổn thương và mất tinh thần đến những ACE, vì lòng nhiệt thành hy sinh thời gian và công sức để cộng tác phục vụ cho sinh hoạt chung của Cộng Đồng.

Dụ ngôn làm vườn nho

Kính thưa quý Ông Bà, Anh Chị Em,
sáng ngày 23.08.2023 khi lái xe đến xưởng làm việc, tôi tình cờ được nghe qua Radio bài Phúc Âm theo thánh Mattheo đoạn 20 câu 1 đến câu 16 nói về dụ ngôn người làm vườn nho. Giọng chia sẻ ấm áp của Cha Generalvikar und Dompropst Guido Assmann thuộc tông giáo phận Köln, đã làm tôi liên tưởng ngay đến sự hình thành của Cộng đồng chúng ta cũng là hình ảnh một vườn nho của Chúa.

Quả thực Chúa đã mời gọi các vị tiên phong, các vị tiên nhiệm của chúng ta từ lúc sáng tinh mơ, tức là từ trước nay đã gần 30 năm vào làm vườn nho cho Chúa. Trải qua nhiều nhiệm kỳ, và theo với thời gian với biết bao thăng trầm, Chúa vẫn kêu mời liên li Anh Chị Em chúng ta, cho dù trời đã đứng bóng hay quá trưa. Mà tôi và các Anh Chị Em hiện nay chỉ là những người bước vào rất trễ, riêng tôi tự thấy không xứng đáng với những gì Chúa đã ban cho.

Chính vì vậy, tôi ao ước và kêu gọi mỗi người Ông Bà Anh Chị Em, tất cả các Cộng đoàn, Hội đoàn, Ca đoàn, các Ban ngành, chúng ta cùng nhau sửa soạn tâm hồn, chung lòng chung sức, tinh tâm cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ, chuẩn bị thật chu đáo cho Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa trong dịp mừng Lễ Quan Thầy nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Cộng đồng sắp tới đây.

Trong tâm tình thiêng liêng hướng đến ngày lễ, ước gì tất cả chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Cộng đồng chúng ta hiệp nhất trong tình Thương Yêu và hưởng nhờ sự Bình An mà Chúa ban cho.

Kính chào toàn thể quý Ông Bà, Anh Chị Em.

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO' at the top and 'MADERBORN & ESSEN' at the bottom, with a central emblem of a cross and a chalice.

*Chủ Tịch Cộng Đồng
Dominico Phạm Tiến Dũng*

Lễ An táng bà Maria Bùi Thị Nhữ

Bắt đầu cử hành Thánh Lễ lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 19.8.2023 tại nhà thờ Jakobus, Oberhausen. Linh cửu của bà Maria được đặt giữa lòng nhà thờ, nơi gian cung thánh được trang trí với những vòng hoa tiễn biệt của các con - cháu - chất trong gia đình, vòng hoa chia buồn của Cộng đoàn Thánh Cả Giuse, Cộng đoàn Thánh Gia Thất.

Mở đầu thánh lễ cộng đoàn dân Chúa cùng hát bài ca nhập lễ:

„Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi.

Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.“

...Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha chủ tế không ban phép lành cuối lễ, mà tiếp nối phần phân ưu đến gia đình, gồm có quý vị đại diện của:

- * Nhóm Linh Thao
- * Hội Các Bà Mẹ Công giáo
- * Cộng đoàn Thánh Cả Giuse
- * Cộng đoàn Thánh Gia Thất
- * Cộng đồng Thánh Micae

Xin chia sẻ và gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình Tang Quyền của Hội Các Bà Mẹ. Bà Maria Bùi Thị Nhữ sau 88 năm, bà vừa hoàn tất cuộc hành trình đức tin của người Công giáo nơi dương thế, hôm nay bà đã về nhà Cha trên trời cùng đoàn tụ với cụ ông (Ông Tuyên).

Bà đã khuyát bóng, nhưng những

nhân đức, nụ cười và ánh mắt hiền từ cùng gương sáng đời sống đức tin luôn mãi mãi sống trong lòng các con - cháu - chất. Những công đức và đời sống của bà sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Xin Mẹ Maria là thánh bổn mạng của bà, sẽ cầu bầu cho bà trước tòa Chúa. Tin tưởng, trông cậy vào lòng nhân từ, khoan dung của Chúa sẽ tha thứ những lỗi lầm cho linh hồn Maria đã vấp phạm, vì sự yếu đuối, mỏng giòn của kiếp sống con người.

Thiên Chúa sẽ lau khô những giọt lệ trên khuôn mặt của mọi người thân yêu, đang buồn sầu thương nhớ, vì sự ra đi của bà Maria trong giây phút ly biệt này. Sự ra đi của bà là nỗi niềm thương tiếc, một mất mát lớn lao cho gia đình, mất một người mẹ yêu thương, mất một người bà kính yêu. Nguyện xin Chúa trở nên nguồn sức mạnh nâng đỡ và an ủi thân bằng quyến thuộc của người quá cố, hầu biến nỗi buồn đau thương, mất mát thành của lễ dâng đẹp lòng Chúa.

Hội Các Bà Mẹ công giáo luôn nhớ đến bà trong thánh lễ, với lời kinh nguyện mỗi ngày. Cháu xin thay mặt cho Hội Các Bà Mẹ, kính cẩn nghiêng mình trước linh cửu của bà, cầu chúc bà mãi mãi yên nghỉ trong tình yêu của Thiên Chúa nhân từ, trong vòng tay yêu thương của Mẹ Maria từ ái. Bà hãy đi bình an. Hẹn mai sau cùng đoàn tụ hiệp hoan trên thiên quốc. Vì

quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời.

Tạm biệt Bà.

Thay mặt Hội Các Bà Mẹ Công

giáo Tổng giáo phận Paderborn & Giáo phận Essen.

Lucia Vương Thủy Xuân.

Chúc Mừng

Chúc mừng Lễ Bồn mạng và mừng kỷ niệm 30 năm Thành Lập Cộng Đồng Thánh Micae. Cộng đồng chúng ta noi gương và sống tâm tình của Tổng Lãnh Thiên Thần MICAE, luôn tha thiết tìm kiếm thánh nhan Chúa và hăng say nhiệt thành phục vụ Hội Thánh, xây dựng Cộng đồng mỗi ngày luôn thăng tiến trong ân sủng Chúa, dưới sự bảo vệ của Thánh Micae.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con nhận ra những cám dỗ, mưu mô, tinh vi xảo quyệt ở đời này và luôn biết nêu cao khẩu hiệu “Ai bằng Thiên Chúa” để chiến đấu và chiến thắng ma quỷ, những cơn cám dỗ trong cuộc đời lữ thứ ở trần gian này.

Thánh Lễ mừng Bồn Mạng Cộng Đoàn và Ca Đoàn Mông Triệu

Thứ Bảy ngày 19.08.2023 vừa qua, lần đầu tiên cộng đoàn và ca đoàn Mông Triệu được mừng Lễ Bồn Mạng với Cha Tuyên úy Biên và Cha Thiện. BCH cộng đồng, đại diện ca đoàn và cộng đoàn bạn. Thật là một niềm vui cũng như vinh dự cho cộng đoàn chúng tôi, vì đây cũng là khởi đầu mới của Cộng Đoàn với Tân Ban Chấp Hành.

Thánh lễ bắt đầu, mỗi người một cành hoa hồng với nhiều màu sắc, từng người đi theo hàng tiến lên kính dâng hoa lên Mẹ. Thánh lễ được ca đoàn Mông Triệu dâng lời ca tiếng hát làm cho buổi lễ thêm phần long trọng.

Bài giảng Cha đã giảng về ý nghĩa của tên Đức Mẹ Mông Triệu, tức Đức Mẹ Hòn Xác Lên Trời.

Trong Thánh Lễ, Tân Ban Chấp Hành đã ra mắt, rồi được hai Cha ban phép lành và chúc mừng. Từ ngày thành lập cộng đoàn đến nay, cộng đoàn cũng trải qua nhiều sóng gió, nhưng nhờ ơn Mẹ phù hộ, cộng đoàn vẫn còn đứng vững. Tiễn đây cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong Ban Chấp Hành cũ của 10 năm qua, đã luôn lo cho việc của cộng đoàn, đặc biệt là anh cựu cộng đoàn trưởng, anh Trịnh Đỗ Trọng.

Sau Thánh lễ mọi người đã hội họp lại tại hội trường và thưởng thức các món ăn phong phú do các thành viên trong cộng đoàn mỗi người một tay chuân bị. Niềm vui và tiếng cười hòa lẫn với ánh nắng của mùa hè kết thúc một ngày đầy ấn tượng.

Bích Liêm

Chúc mừng Lễ Thành Hôn

* Chị Nguyễn Mạnh Chiêu Thư và anh Lê Trần Bảo Quốc

* Chị Cao Nguyễn Diệu Linh và anh Trần Quốc Hùng

Thiên Chúa là tình yêu đã phối hợp vợ chồng bằng màu nhiệm cao cả qua Bí tích Hôn phối. Xin Ngài ban cho các Anh Chị vừa ước thề với nhau, được hưởng muôn phúc lành của Chúa, chung thủy mãi mãi yêu thương nhau, biết xây dựng gia đình theo gương sáng gia đình Thánh Gia, cùng nhẫn nại vượt qua mọi thăng trầm trong đời sống lứa đôi.

Thành kính phân ưu

Được tin:

† Cụ bà Maria Bùi Thị Nhữ (Bà Tuyên), sinh ngày 25.1.1935 tại Hà Nam Ninh - Việt Nam, Cộng đoàn Thánh Cả Giuse, đã được Chúa thương gọi về ngày 16.08.2023, hưởng thọ 88 tuổi.

† Anh Martin Nguyễn Thanh Minh sinh ngày 08.01.1969, tại Sài Gòn - Việt Nam, Cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã về nhà Cha trên trời ngày thứ năm 17.08.2023, hưởng dương 54 tuổi.

Xin Chúa cho linh hồn Maria và linh hồn Martin được hưởng phúc trường sinh muôn đời, nhờ ơn cứu độ và lòng thương xót của Chúa. Xin Chia buồn và phân ưu với các anh chị Yến Thiêm, Liên Vinh và đại gia đình tang quyến.

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 9
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn

†	Maria Nguyễn Thị Mơ (Lượng), CD Nữ Vương Minden	02.09.2020
†	Cháu Lina Watsana Alpert Trần, CD TM Mân Côi	03.09.2012
†	Maria Nguyễn Thị Đào, CD Thánh Cả Giuse	05.09.2016
†	Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Xu, CD Các Thánh TĐ	10.09.2015
†	Giuse Nguyễn Huy Diện, CD Các Thánh Tử Đạo	11.09.2006
†	Cha Cố Phêrô Nguyễn Trọng Quý, Herne	11.09.2020
†	Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận	16.09.2002
†	Cha Giuse Nguyễn Thế Hiển, Herne	18.09.2003
†	Ông Giuse Nguyễn Văn Trung, CD Thánh Mẫu Mân Côi	19.09.2018
†	Cụ Giuse Nguyễn Ngọc Trang, CD Thánh Mẫu Mân Côi	23.09.1997

được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

Lịch Lễ Tháng 09.2023

T6	01.09.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Michael - Westerblichstr. 42 - 44147 Dortmund.
T7	02.09.	Cộng Đoàn Thánh Phaolô hiệp dâng Thánh Lễ lúc 15g00 tại St. Elisabeth, Friedrichstraße 5, 59555 Lippstadt. Giải tội: 14g30
CN	03.09.	Thánh Lễ lúc 10giờ tại St. Bonifatius, Glockenstr. 7, 44623 Herne. - Họp Khoáng Đại II tại hội trường nhà xứ St. Bonifatius, Herne
T7	09.09.	Thánh Lễ Cao Niên: 10g gặp gỡ. 10g30 đọc kinh Mân Côi. 11g Thánh Lễ tại hội trường Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, Herne. Sau đó ăn cơm trưa.
T7	09.09.	Thánh Lễ hôn phối của chị Nguyễn Mạnh Chiêu Thu và anh Lê Trần Bảo Quốc tại St. Gertrud, Rottstr. 36, 45127 Essen vào lúc 15giờ30.
CN	10.09.	Nghi thức hôn phối chị Cao Nguyễn Diệu Linh và anh Trần Quốc Hùng lúc 12g30 tại St. Elisabeth, Immelmannstr. 2, 45309 Essen. - CD Thánh Gia Thất có Thánh Lễ tại St. Elisabeth, Immelmannstr. 2, 45309 Essen-Schonnenbeck lúc 14g, 13g30: Giải tội
T7	16.09.	Lễ giỗ mãn tang 3 năm Cha cố Phêrô lúc 15giờ tại St. Bonifatius, Herne. Sau Thánh Lễ kính mời Cộng đồng cùng ở lại chia sẻ niềm thương nhớ trong bữa ăn thanh đạm trong hội trường.
CN	17.09.	Nhóm Facebook Cộng đồng Thánh Micae họp nhau tại Soest.
T7	23.09.	Giải tội: 14g30. Thánh Lễ với Cộng đoàn CTTVĐVN lúc 15g tại nhà thờ St. Barbara, Am Römerberg 1, 59192 Bergkamen.
CN	24.09.	Thánh Lễ cho giới trẻ Bielefeld: 14g30 giải tội. 15g Thánh Lễ tại nhà thờ St. Bonifatius, Stieghorster Str. 31, 33605 Bielefeld.
T7	30.09.	Mùng Lễ Bồn mạng Cộng đồng Thánh Micae và mừng 30 năm thành lập Cộng đồng tại St. Bonifatius, Glockenstr. 7, 44623 Herne. Sau Thánh Lễ sẽ có nướng thịt, kính mời quý vị ở lại chung vui với Cộng đồng Thánh Micae.



Gia Đình Thánh Micae

Són Tết Trung Thu 2023

Kính mời gia đình quý vị
đến cùng chung vui, đón
Tết Trung Thu vào ngày
Thứ Sáu 15.09.2023
lúc 18 giờ tại hội trường
nhà thờ St. Bonifatius
Glockenstr. 7
44623 Herne



Chương trình

- + Thi lồng đèn trung thu tự làm
(có giải thưởng cho hạng 1, 2 và 3)
- + Rước lồng đèn, múa lân v.v.
- + Kể chuyện về Tết Trung Thu
- + Quà tặng Trung Thu cho các em
- + Bingo và đồ vui
- + Karaoke



Liên lạc:
Duy Vũ & Chiêu Anh
Tel. 0176 34197483

Lưu ý: Xin quý vị mang theo một món
ăn đầy đủ cho gia đình. Nước uống
Ban Sinh Hoạt Gđ St. Micae sẽ lo.

Pastor Đaminh Bùi Trọng Biên - Glockenstr. 7 - 44623 Herne
Handy: 0176-3248-5357
Home Page: www.songdao.de - Email: bienbui@gmail.com

Báo trước lịch lễ tháng 10.2023 (Nếu không có gì thay đổi)

CN	01.10.	Lễ Bỏ mạng ca đoàn Teresa: Giải tội lúc 11g30. Thánh Lễ lúc 12giờ tại nhà thờ St. Jakobus - An St. Jakobus 1 - 46119 Oberhausen.
T6	06.10.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Barbara - Am Römerberg 1a . 59192 Bergkamen.
T7	07.10.	Thánh Lễ Bỏ Mạng CĐ Thánh Mẫu Mân Côi tại nhà thờ Christ-König, Overbergstr. 45, 58099 Hagen, lúc 15:00 giờ. Giải tội: 14g30.
T7	14.10.	Lễ Bỏ mạng Cộng đoàn Fatima: Giải tội lúc 14g30 và Thánh Lễ lúc 15g tại hội trường Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholzstr. 7, Herne.

Bỏ mạng Hội Cầu Nguyện

Mừng lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương lễ nhớ theo lịch Phụng vụ năm A hôm 22 tháng tám...Dưới ánh nắng chan hòa ấm áp như hào quang chiếu sáng do quyền năng Thiên Chúa thương ban xuống Đoàn Chiên của Người cùng tiến vào Nhà Chúa...

Trong bầu khí trang nghiêm sau tiếng chuông thanh thoát đồ dòn, Đoàn Rước kỳ hiệu với danh xưng „Đức Maria Trinh Nữ Vương“ Đấng Quan Thầy của Hội Cầu Nguyện trực thuộc tỉnh Bergkamen và Vùng Phụ Cận, từ cửa nhà thờ đồng hành cùng Cha Tuyên Úy tiến về Cung Thánh nơi bàn tòa Đức Mẹ trong bài ca Nhập Lễ...“Kính mừng Nữ Vương...” Sau khi Đoàn Rước trở về ghé, cùng lúc bài ca Nhập Lễ vừa xong, Cha Tuyên Úy bắt đầu ghi dấu Thánh Giá và Ngài vui chào Đoàn Chiên với phần ý Lễ hôm nay 26 tháng tám mừng Lễ Kính Thánh Quan Thầy Hội Cầu Nguyện...Sau Bài đọc I Chúa nhật tuần 21 mùa Thường niên với lời ca của Ca đoàn Cécilia hòa cùng Đoàn Chiên ngợi khen cảm tạ hồng ân Thiên Chúa „Biết lấy gì cảm mến...” và bài Thánh thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma cũng mạch lạc từng câu từng chữ rót vào tâm can Đoàn Chiên. Tiếng đàn vang lên trong tiếng tung hô Tin Mừng Alleluia, Đoàn Chiên đứng lên lắng nghe đón nhận Tin Mừng để tâm hồn được sai đi „Lạy Chúa Kytô ngợi khen Chúa“ và qua bài giảng của Cha Tuyên Úy với phần mở đầu ý nghĩa của 12 Ngôi sao vàng trên nền Cờ xanh của Liên Minh Châu Âu, không những là đại diện cho các Nước Liên Minh

mà còn chính là sự liên kết trong yêu thương giữa các Dân tộc các Nước với nhau trong sự hiệp nhất hướng tới sự thịnh vượng chung của Toàn khối và 12 Ngôi sao cũng chính là 12 Tháng trong Năm, 12 Giờ trong sáng tối và đồng Tiền với 12 Ngôi sao, về Công giáo có 12 Tông đồ, 12 Chi tộc Israel như Mẹ Maria Trinh Nữ Vương với Triều thiên 12 Ngôi sao v.v...qua những chia sẻ trên, Ngài muốn nhấn mạnh đến sự yêu thương, hiệp nhất giữa mọi người trong Cộng đoàn, thăng tiến cùng Hội trong cầu nguyện để chiêm niệm, duy trì giữ vững đức tin của người Công giáo đã trưởng thành.

Trong Lời nguyện Giáo dân nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Trinh Vương nài xin Thiên Chúa thánh hóa các linh hồn Thành viên đã qua đời sớm được hưởng Ánh Sáng Vinh Quang Phục Sinh của Chúa Kytô và toàn thể Giáo dân biết mến Chúa yêu người gắn bó giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng Cộng đoàn tốt đẹp hơn...

Bài ca Dâng Lễ du dương của Ca đoàn Cêcilia thiết tha vọng ngân, như hương thơm dâng lên tòa Thiên Chúa, cùng lúc đoàn Tiến Lễ dâng lên Cha Tuyên Úy những Cửa Lễ chuẩn bị cho Hy tế Thánh Thể, hầu diễn tả việc toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa cùng tháp nhập và tham dự vào hiến tế của Chúa Kytô trong Phụng vụ.

Sau bài ca Hiệp Lễ Cha Tuyên Úy chia sẻ và nói lời cầu chúc Hội Cầu Nguyện, để đáp lời Cha, Ông Hội trưởng và Ông Cộng đoàn trưởng nói lời cảm tạ và tri ân đến Cha, cùng mời mọi người dời gót sang Hội trường dùng bữa tiệc mừng thân mật.

Qua bài ca Kết Lễ thành khăn vang lên „Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người...“ trước bàn tòa Đức Mẹ... và phần kết thúc mọi người tiến về trước cung thánh bên tòa Mẹ chụp hình lưu niệm cùng Cha Tuyên Úy...Sau đó cùng râm ran chuyện trò bước sang Hội trường và Cha cầu xin Thiên Chúa ban phép lành cho của ăn nuôi dưỡng xác hồn...Mọi người cùng thưởng thức những món ngon Việt thuần túy qua những bàn tay nội trợ của các Bà và Chị Em cùng các Ông trong „Chai Trà“ đầy bọt chia sẻ mọi chuyện trên đời cười nói vui tươi hàng giờ cho đến lúc hoàng hôn dần buông xuống mọi người chia tay, hẹn vào Thánh lễ tới mà trong lòng vẫn còn giữ lại những kỷ niệm ký ức về Thánh lễ hôm nay.

PX. Phạm Tâm Điểm